

**เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.
ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้ากบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**



เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 ที่องค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นมานั้น จังหวัดปราจีนบุรี ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์โครงการอย่างเข้มแข็ง ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการโดยเน้นกลยุทธ์ สร้างกระแส การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อทุกช่องทางและจัดกิจกรรม การจัดตั้งอำเภอกบินทร์บุรี TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมในโรงเรียน โรงงาน และชุมชน สร้างต้นแบบ โดยใช้ทูต TO BE ในโรงงาน และชุมชนต้นแบบ เป็นแกนหลัก ในการถ่ายทอดประสบการณ์จากชมรมพี่สู่ชมรมน้อง ขยายเครือข่าย มีการจัดตั้งชมรม 651 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ 24 ศูนย์ ครอบคลุมอำเภอละ 2 ศูนย์ ขยายนวัตกรรม โดยต่อยอดกิจกรรม 4 เรื่อง และขยายพื้นที่ครบทุกอำเภอ พัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 3 เรื่อง ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น 414,415 คน คิดเป็นร้อยละ 89.97 ในปี 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มต้นแบบ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่

1 ในระดับภาคด้วย

สำหรับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก 1,191 คน โดยมีการน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน มุ่งเน้นให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ “เป็นหนึ่งในโดยไม่พึ่งยาเสพติด” แสดงความสามารถที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตคิดวางแผน เชื้อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและมีจิตอาสา โดย “ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี” ดำเนินการโดยยึดหลัก 3 ก. มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERS ICE / TO BE NUMBER ONE IDOL และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก สำหรับ “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี” เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 30 คน มีสมาชิกใช้บริการ 40 คนต่อวัน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก คือ ผลิตภัณฑ์จากไบอลาน, สมุนไพรพอก, จุดสร้างภาพ, ผลิตภัณฑ์จากกระดาษทิชชู, หนูนัตมือถือ และสบู่สมุนไพร